

Số: 1182/BC-STTTT

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO
Tổng kết công tác tuyên truyền phòng, chống pháo
năm 2017

Kính gửi: Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện Công văn số 4419/BCĐ ngày 09/11/2017 của Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn về việc tổng kết công tác phòng, chống pháo năm 2017; triển khai công tác năm 2018.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác chỉ đạo thông tin tuyên truyền như sau:

I. NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn có 03 cơ quan báo chí là Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng; các loại hình báo chí đang hoạt động gồm: báo in, báo nói và báo hình. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 11 Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, thành phố; 49 Đài Truyền thanh xã. Đây là hệ thống thông tin đại chúng giữ vai trò quan trọng trong việc đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng cao, đổi mới về nội dung và hình thức góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ văn hoá tư tưởng.

Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều ban hành văn bản Hướng dẫn nội dung thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo chí của tỉnh trong đó có công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống pháo và thực hiện pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017.

2. Khó khăn

Sở TTTT căn cứ Hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để xây dựng định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, tuy nhiên các cơ quan báo chí cơ bản chỉ bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Sự liên kết giữa các cơ quan báo chí tỉnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố chưa cao nên chưa tạo được hiệu ứng tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở xã.

Số lượng Đài Truyền thanh cấp xã mỏng, hoạt động chưa thường xuyên liên tục. Cán bộ quản lý Đài Truyền thanh xã thiếu, yếu về chuyên môn và không ổn định vị trí công tác.

Địa bàn đồi núi gây ảnh hưởng đến hiệu quả phát sóng của các Đài, Trạm truyền thanh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Công tác định hướng tuyên truyền

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng 04 định hướng tuyên truyền về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gửi các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, gồm:

+ Định hướng tuyên truyền số 13/STTTT-TTBCXB ngày 07/01/2017 về Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017 trong đó có nội dung tuyên truyền phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, gắn với thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017.

+ Định hướng tuyên truyền số 25/STTTT-TTBCXB ngày 10/01/2017 về Tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động lớn của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

+ Định hướng tuyên truyền số 58/STTTT-TTBCXB ngày 23/01/2017 về Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017.

+ Định hướng tuyên truyền số 1078/STTTT-TTBCXB ngày 13/11/2017 về Triển khai thi hành Luật số 14/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Kết quả thực hiện

2.1 Kết quả triển khai công tác tuyên truyền

Trong đợt cao điểm phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các Lễ hội đầu xuân và Tết Thanh minh 2017, căn cứ định hướng tuyên truyền, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố đã tổ chức biên tập, đăng tải, phát sóng các nội dung về công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó:

- **Báo Lạng Sơn** có gần 100 tin, bài, ảnh đăng tải trên các số báo in và Trang tin điện tử của Báo. Các tin, bài đăng báo đều bám sát tinh thần chỉ đạo của tỉnh, tuyên truyền đến người dân việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo; nêu gương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống pháo, góp phần thực hiện tốt Nghị định 36 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

- **Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh** Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp; Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trên cơ sở đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của người dân tích cực tham gia phòng, chống pháo và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tổng số tin, bài phát sóng được 70 tin, bài.

- **Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố** biên tập tuyên truyền đan xen trong các chương trình phát thanh, truyền thanh ở địa phương.

2.2 Đánh giá

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Đài Truyền thanh -Truyền hình các huyện, thành phố đã bám sát định hướng tuyên truyền của BCD tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, BCD các huyện, thành phố, tổ chức thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội với công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trên cơ sở đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp công tác, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Khai thác, biểu dương gương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác này, góp phần thực hiện tốt Nghị định 36/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Tuy nhiên, số lượng tin, bài, văn bản phản ánh về công tác này chưa nhiều, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng với cơ quan định hướng tuyên truyền, cơ quan báo chí của tỉnh trong việc cung cấp thông tin, cung cấp các văn bản liên quan đến tuyên truyền, phản ánh về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo còn yếu, thiếu sự kiểm tra, đôn đốc theo quy định.

3. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Ban chỉ đạo Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh tăng cường công tác phối hợp với cơ quan định hướng tuyên truyền trong việc cung cấp thông tin và các văn bản liên quan đến phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo cho các cơ quan báo chí của tỉnh

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đi đôi với cảnh báo tác hại nguy hiểm của việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Phản ánh hoạt động của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ và Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, BCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Hải Yến